



ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการเลือกสรรฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) ดังนี้

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร**

คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเรียงลำดับตามตำแหน่งและลำดับการส่งเอกสารการสมัคร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

**๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร**

๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรายงานตัวและสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องเสวนา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการ ดังนี้

กำหนดเวลา รายงานตัว และสอบข้อเขียน	ตำแหน่งและลำดับที่
รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. สอบข้อเขียนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.	- ผู้อำนวยการสำนักบริหารเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ลำดับที่ ๑ - ๑๕ - ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ลำดับที่ ๑ - ๑๑
รายงานตัวเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. สอบข้อเขียนเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	- ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ลำดับที่ ๑ - ๒

๒.๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการ ดังนี้

กำหนดวัน เวลา รายงานตัว และสัมภาษณ์	ตำแหน่งและลำดับที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	- ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ลำดับที่ ๑ - ๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	- ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ลำดับที่ ๘ - ๑๑ - ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ลำดับที่ ๑ - ๒
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	- ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ลำดับที่ ๑ - ๗
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	- ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ลำดับที่ ๘ - ๑๕

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ รายใด ไม่มารายงานตัวและสอบข้อเขียน ให้ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนั้น หรือหากมารายงานตัวและสอบข้อเขียนแล้วแต่ไม่มารายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ในตำแหน่งใดตามเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น

๓. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
(ผู้อำนวยการสูง)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง)  
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง)  
 ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑๕ ราย

ลำดับ ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสุวิชา บุญช่วยรอด	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	
๒	ส.ต.ท.มนตรี แดงศรี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ	
๓	นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์	ผู้อำนวยการกองกลาง	
๔	ร.ต.ท.ภลลภ เพ็ชรรุ่ง	รองผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ	
๕	นางสาวมยุรี จำรัส	ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๖	นายสุภัทร บุญส่ง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย	
๗	นางสาววันรุ่ง แสนแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน	
๘	นางสาวปริญญช จริงจิตร	ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ	
๙	นางสาวจุไรวรรณ บุญฤทธิ์	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๐	นางสาวปิยนุช ฐิติพัฒนะ	หัวหน้ากลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ	
๑๑	นายสุรไกร นวลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี	
๑๒	นางสุภาวดี บุญพบ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	
๑๓	นางสาววิจิตฐภรณ์ อนุหนายนน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
๑๔	นางสาววิศนี วนิชวิชากรกิจ	หัวหน้ากลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑	
๑๕	พ.ต.อ. (พิเศษ) จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร	รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒	

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จำนวน ๒ ราย

ลำดับ ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางชัตติยา รัตนดิลก	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	
๒	นางสาวปิยนุช ฐิติพัฒนะ	หัวหน้ากลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ	

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จำนวน ๑๑ ราย

ลำดับ ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ส.ต.ท.มนตรี แดงศรี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ	
๒	นางสาวมยุรี จำจรัส	ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๓	นางสาวหฤทัย สิทธิวรเดช	ผู้อำนวยการส่วนคดีภาษีอากร ๓	
๔	นายสุภัทร บุญส่ง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย	
๕	นางสาวจุไรวรรณ บุญฤทธิ	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๖	นางสาวปิยนุช ฐิติพัฒนะ	หัวหน้ากลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ	
๗	นางสาววิจิตรภรณ์ อนุหนายนัน	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
๘	นางสาววิศนี วัฒนวิชากรกิจ	หัวหน้ากลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑	
๙	พ.ต.อ.(พิเศษ) จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร	รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒	
๑๐	นายโกวิท คุพะเนียด	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย	
๑๑	นางสาวสุวลักษณ์ จุสวัสดี	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	